

Thông báo

Hội thảo chuyên đề “Công nghệ xây dựng bền vững bắt nguồn từ khí hậu và văn hoá khu vực châu Á”

Ngày 19/9/2017, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội phối hợp cùng trường ĐH Tokyo Metropolitan tổ chức Hội thảo chuyên đề với giáo sư Masayuki Ichinose với chủ đề “Technology for sustainable building rooted in regional Asian climate and culture” (Công nghệ xây dựng bền vững bắt nguồn từ khí hậu và văn hoá khu vực châu Á).

Giáo sư Masayuki Ichinose đạt học vị Tiến sỹ năm 2005 tại ĐH Tokyo Metropolitan. Từ 2005-2013, ông là trợ giảng tại ĐH Khoa học Tokyo, ĐH Tổng hợp Tokyo và ĐH Tokyo Metropolitan. Năm 2013, ông được phong Phó giáo sư tại ĐH Tokyo Metropolitan. Giáo sư Masayuki Ichinose là nhà nghiên cứu chuyên về các lĩnh vực liên quan tới năng lượng, vật lý kiến trúc, công trình xanh... Ông cũng đã đạt được một số giải thưởng liên quan tới năng lượng trong công trình như AIJ (2011) hay Giải Nhất về Công nghệ ASHRAE trong các công trình thương mại (2017).

Nội dung Hội thảo nêu lên tầm quan trọng của sự bền vững đô thị ở Châu Á ngày càng trở nên quan trọng về năng lượng, tài nguyên và khí hậu khu vực do sự tập trung và phát triển dân số nhanh. Một số thống kê nhận xét rằng dân số đô thị ở châu Á sẽ chiếm hơn 60% vào năm 2040 và mức tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng có thể chiếm 70%. Xu hướng Xây dựng Xanh là một trong những chiến lược hiệu quả để tăng cường tính bền vững, tuy nhiên xu hướng này dựa hoàn toàn vào khí hậu và văn hoá phương Tây. Nghiên cứu đang thực hiện của giáo sư về công nghệ cho kiến trúc đô thị bền vững phản ánh khí hậu và văn hoá trong khu vực này; hiệu suất năng lượng trong các tòa nhà quy mô lớn, đặc điểm nhân tố con người bên trong tòa nhà, kiểm tra biện pháp đối phó với hiện tượng đảo nhiệt đô thị, xác minh dữ liệu khí tượng...

Thời gian: 15h-17h, thứ Ba, ngày 19/9/2017

Địa điểm: Hội trường I901, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Email: ird.hau@gmail.com, Điện thoại: Mr.Minh 01626793220

